

Số: 977/KH-UBND

Kbang, ngày 17 tháng 7 năm 2019

KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019
của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả
tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
trong giải quyết công việc” trên địa bàn huyện Kbang.**

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 10/CT-TTG) và Kế hoạch số 1490/KH-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTG. Ủy ban nhân dân huyện Kbang ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCV) và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói chung. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn huyện Kbang.

- Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG và Kế hoạch này phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, tiến hành đồng thời gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về PCTN. Thực hiện nghiêm việc tiến hành sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm:

